

# Dự trữ lúa gạo thay cho tạm trữ - Một hướng đi tạo thể chủ động cho nông dân

○ HUỖNH MINH ĐOÀN

Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

**T**hủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 812/QĐ-TTg, ngày 2-7-2012, về việc mua tạm trữ tối đa 500 ngàn tấn lúa quy gạo vụ hè thu năm 2012, thời hạn tạm trữ từ ngày 10-7 đến hết ngày 10-8-2012. Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) có trách nhiệm phân giao cho doanh nghiệp, thương nhân mua tạm trữ theo cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh; ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua tạm trữ trong 3 tháng. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 287/QĐ-TTg, ngày 9-3-2012, về việc mua tạm trữ 1 triệu tấn lúa quy gạo vụ đông xuân năm 2011 - 2012.

**Vấn đề an ninh lương thực và vai trò của nông dân**

**Việc mua tạm trữ để kéo giá lúa lên, giải quyết một lượng lớn lúa hàng hóa tồn đọng, nhằm mục tiêu hỗ trợ nông dân đã được áp dụng hơn 10 năm qua. Không thể phủ nhận những tác động tích cực của các “giải pháp tình thế” này trong từng thời điểm. Song, đã đến lúc cần nhìn nhận lại, người nông dân được hưởng lợi bao nhiêu từ cách thức hỗ trợ như vậy? Từ đó, xác định lại việc tiếp tục “xoay chuyển tình thế” bằng cách “mua tạm trữ” hay cần có cách làm căn cơ, chủ động hơn: có cơ chế, chính sách đồng bộ cho việc dự trữ lúa gạo từ “vựa lúa” Đồng bằng sông Cửu Long.**

Kỳ tích hơn 25 năm đổi mới không chỉ là sản lượng lúa tăng gấp 2 - 3 lần, giúp Việt Nam chiếm vị trí á quân thế giới về xuất khẩu gạo, mà quan trọng hơn là sự chuyển đổi tận gốc rễ sang một nền nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp thực phẩm và chế biến nông sản.

**Việc chủ động dự trữ 4-6 triệu tấn lúa giúp nông dân trồng lúa đạt lợi nhuận như mong muốn, hiệu quả kinh tế cao hơn, chi phí đầu tư giảm, an toàn hơn.**

Có như thế, người nông dân trồng lúa sẽ yên tâm sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần sẽ được cải thiện hơn.

Việc chủ động dự trữ 4-6 triệu tấn lúa giúp nông dân trồng lúa đạt lợi nhuận như mong muốn, hiệu quả kinh tế đem lại cho đất nước sẽ cao hơn. Từ năm 2006 đến nay, các nhà chuyên kinh doanh lúa gạo lãi lớn nhờ nắm bắt quy luật thị trường; đó là, mua vào đúng mùa thu hoạch rộ, giá thấp, đến khi chào hàng xuất khẩu thì giá rất cao. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long mỗi năm thu lợi nhuận từ kinh doanh lúa gạo vài ba chục tỉ đồng không phải là chuyện khó. Có một doanh nghiệp “thường thường bậc trung”, vốn thẩm định khi cổ phần hóa khoảng 40 tỉ đồng, sau một năm kinh doanh lúa gạo đã lãi

## Vấn đề an ninh lương thực và vai trò của nông dân

Hiện tại, nhân loại đang đối mặt với vấn đề toàn cầu khi gần 1 tỉ người trên thế giới vẫn đang thiếu đói. Dân số liên tục tăng, trong khi diện tích sản xuất lương thực ngày càng bị thu hẹp, cộng với tác động kép từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường, thiên tai dịch bệnh gây nên tình trạng mất mùa thường xuyên. Không ít quốc gia rơi vào khủng hoảng chính trị do bất ổn về an ninh lương thực. Trong điều kiện hiện nay và chắc chắn sẽ còn rất lâu nữa, an ninh lương thực vẫn là vấn đề mang tính toàn cầu và Việt Nam tiếp tục là một quốc gia có đóng góp quan trọng cho việc bảo đảm an ninh lương thực của thế giới.

Qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là sau khi có Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5-8-2008, của Ban Chấp hành Trung ương khóa X "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn", vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là nông dân được đặt ở vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của đất nước. Chúng ta xác định phát triển sản xuất lúa gạo là vấn đề chiến lược và đã có nhiều chủ trương đúng đắn, phù hợp. Đảng và Nhà nước đã xác lập và áp dụng nhiều cơ chế, chính sách, như giữ đất trồng lúa, hỗ trợ nông dân sản xuất và tiêu thụ lúa gạo theo hướng có lợi cho người sản xuất. "Tiếp tục đẩy mạnh thâm canh sản xuất lúa, nhất là ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng; có chính sách bảo đảm lợi ích cho người trồng lúa, địa phương và vùng trồng lúa; duy trì diện tích đất lúa, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài" (1). Đó là những chủ trương đúng, giải quyết vấn đề cốt lõi của việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, không chỉ đáp ứng đòi hỏi bảo đảm an ninh lương thực quốc gia mà còn góp phần quan trọng cho an ninh lương thực thế giới.

Nhằm vị trí là quan trọng về xuất khẩu gạo, mà quan trọng hơn là sự chuyển đổi tận gốc rễ sang một nền nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Câu chuyện thành công trong sản xuất lúa gạo ở miền Tây Nam bộ như sự khẳng định nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ của "những người có sự mạng bảo đảm an ninh lương thực". Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long, những người đang cung cấp hơn 20% lượng gạo thương mại trên toàn cầu, cần được đánh giá đúng về tầm vóc. Và, khi tôn vinh giá trị "hạt ngọc Việt" chớ quên những chủ nhân một nắng hai sương làm ra những "hạt ngọc" ấy. Nông dân Việt Nam nói chung và nông dân Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng đang đứng trước nhiều thách thức. Đó là thách thức của phát triển bền vững, khi mà sản lượng lúa tăng nhanh, nhu cầu xuất khẩu gạo ngày càng nhiều, nhưng thu nhập của người trồng lúa chưa tương xứng, môi trường nông thôn ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Đó là biến đổi khí hậu, nước biển dâng, là thiên tai,... Gộp tất cả lại, nổi lên sự thách thức trong quản lý, điều hành và câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để nâng cao giá trị "hạt ngọc Việt", mang lại lợi nhuận ngày càng cao cho người trồng lúa, chắc chắn sẽ có lời giải một khi có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

### Chủ động dự trữ lúa gạo - giải pháp để nông dân giành thế chủ động

Trong khi nhiều quốc gia sản xuất và xuất khẩu lúa gạo hàng đầu, như Thái Lan, Trung Quốc, đã đưa ra những điều chỉnh quan trọng về chính sách, Việt Nam cũng cần nghĩ đến một "hệ điều hành" mới, sao cho vẫn giữ vững nguyên tắc "2 bảo đảm" - an ninh lương thực quốc gia và nâng cao thu nhập cho người trồng lúa- đồng thời bổ sung tính linh hoạt, sự chủ động. Trong nhiều trường hợp, sự can thiệp của Nhà nước là cần thiết, nhưng cần thay

việc chủ động dự trữ 4-6 triệu tấn lúa giúp nông dân trồng lúa đạt lợi nhuận như mong muốn, hiệu quả kinh tế đem lại cho đất nước sẽ cao hơn. Từ năm 2006 đến nay, các nhà chuyên kinh doanh lúa gạo lãi lớn nhờ nắm bắt quy luật thị trường; đó là, mua vào đúng mùa thu hoạch rộ, giá thấp, đến khi chào hàng xuất khẩu thì giá rất cao. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long mỗi năm thu lợi nhuận từ kinh doanh lúa gạo vài ba chục tỉ đồng không phải là chuyện khó.

thế chính sách "mua tạm trữ lúa" trong thế bị động, xử lý tình huống sang chính sách "chủ động dự trữ lúa gạo". Việc định hướng lại hoặc cân đối lại các nguồn lực, các chương trình mục tiêu quốc gia để đáp ứng cho cách làm này sẽ bảo đảm tính khả thi và đem lại lợi ích kinh tế cao hơn.

Bằng giải pháp giải quyết được nhiều mục tiêu, đó là thay thế thu mua tạm trữ 2 hay 3 triệu tấn lúa bằng việc giao cho Đồng bằng sông Cửu Long dự trữ quốc gia 4 đến 6 triệu tấn lúa phẩm cấp cao, bảo đảm cho nông dân có lãi từ 40% trở lên, tiến tới lợi nhuận đạt bình quân 50 triệu đồng/ha/năm. Có như vậy thu nhập của người nông dân mới có thể nâng lên 2,5 lần vào năm 2020 theo mục tiêu Nghị quyết số 26-NQ/TW. Đó cũng là giải pháp giúp cho người nông dân yên tâm sản xuất, không phải đau đầu lo mất mùa hay lại hoảng hốt trước sự "được mùa rớt giá" và tình trạng đào ao hay chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ giảm đi. Hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân qua các doanh nghiệp nông nghiệp, hình thành liên kết "4 nhà" chặt chẽ theo định hướng thị trường chất lượng cao, vì trong tương lai gần sản lượng lúa vùng Đông Nam Á có thể nâng lên đến hàng chục triệu tấn/năm.

doanh nghiệp "thường thường bậc trung", vốn thâm định khi cổ phần hóa khoảng 40 tỉ đồng, sau một năm kinh doanh lúa gạo đã lãi ròng 60 tỉ đồng.

### Thực hiện chính sách dự trữ lúa gạo thông qua địa chỉ cụ thể

Chính sách "chủ động dự trữ lúa gạo" thông qua địa chỉ cụ thể, đó là giao cho Đồng bằng sông Cửu Long dự trữ 4 - 6 triệu tấn lúa rất cần được Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện. Những năm qua, Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật An Giang đã xây dựng và áp dụng bước đầu rất thành công mô hình "cánh đồng mẫu lớn". Mô hình hợp tác sản xuất, kinh doanh với bà con nông dân đạt hiệu quả kinh tế rất cao, nhiều cánh đồng mẫu lớn được hình thành với phương thức canh tác tiên tiến và quy trình kỹ thuật "sạch" nâng cao sản lượng lúa hàng hóa chất lượng cao và bao tiêu sản phẩm, có lợi cho bà con nông dân. Nhà nước cần quan tâm đầu tư và nhân rộng mô hình này để hỗ trợ nông dân trồng lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiến lên hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đây sẽ là địa chỉ cụ thể để thí điểm chính sách "dự trữ lúa gạo" cho Đồng bằng sông Cửu Long.

Những người nông dân Việt Nam với kinh nghiệm, truyền thống của nền "Văn minh lúa nước" nghìn năm, được tiếp thêm sức mạnh tri thức của khoa học - công nghệ và thực tế đang giữ thế mạnh hàng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu gạo, không lý do gì phải loay hoay, luẩn quẩn chịu cảnh "được mùa rớt giá". Chủ động dự trữ lúa gạo để điều tiết thị trường lúa gạo là "hệ điều hành mới" đang chờ quyết sách mới từ Chính phủ. ■

Theo Tạp chí Cộng sản

(1)- Nghị Quyết số 26-NQ/TW, ngày 5-8-2008, của Ban Chấp hành Trung ương khóa X "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn".